

## สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ	(ก)
บทคัดย่อภาษาไทย	(ข)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	(ค)
สารบัญ	(ง)
สารบัญตาราง	(จ)
สารบัญภาพ	(ฉ)
<b>บทที่</b>	
<b>1 บทนำ</b>	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
ขอบเขตของการวิจัย	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
<b>2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</b>	4
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม	4
กรอบแนวความคิดการวิจัย	8
<b>3 วิธีการดำเนินการวิจัย</b>	9
การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	9
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	9
การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	11
การเก็บรวบรวมข้อมูล	11
การวิเคราะห์ข้อมูล	11
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	12
ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย	12
<b>4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล</b>	13
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	14
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	15
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำ	23
เขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำ	38
เขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	

สารบัญ (ต่อ)

บทที่

5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	80
สรุปผลการวิจัย	80
อภิปรายผล	82
ข้อเสนอแนะ	99
บรรณานุกรม	100

## สารบัญตาราง

### ตาราง

2	จำนวน และร้อยละ ลักษณะข้อมูลทั่วไปของประชาชนกลุ่มผู้มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร	14
3	จำนวน และร้อยละ ข้อมูลด้านรายได้ของประชาชนกลุ่มผู้มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร	15
4	จำนวน และร้อยละ ข้อมูลด้านรายจ่ายของประชาชนกลุ่มผู้มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร	16
5	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายทุกเดือนของประชาชน กลุ่มผู้มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร	17
6	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการแก้ปัญหากรณีไม่พอใช้จ่ายของประชาชน กลุ่มผู้มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร	17
7	จำนวน และร้อยละ ข้อมูลด้านหนี้สินของประชาชนกลุ่มผู้มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร	18
8	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประเภทเงินกู้ของประชาชนกลุ่มผู้มีงานทำ เขตกรุงเทพมหานคร	18
9	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเงินที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ของประชาชน กลุ่มผู้มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร	19
10	จำนวน และร้อยละ รูปแบบการออมของประชาชนกลุ่มผู้มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร	20
11	จำนวน และร้อยละ วัตถุประสงค์การออมของกลุ่มผู้มีงานทำของประชาชน กลุ่มผู้มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร	23
12	จำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงาน ทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ	24
13	จำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การออม ของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ	25

## สารบัญตาราง (ต่อ)

### ตาราง

14	จำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การออม ของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด	26
15	จำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การออมของกลุ่ม มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสมาชิกครอบครัว	27
16	จำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การออมของกลุ่ม มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน	28
17	จำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การออมของกลุ่ม มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้	29
18	จำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การออมของกลุ่ม มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้ครอบครัว	31
19	จำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การออมของกลุ่ม มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้ทั้งหมด	32
20	จำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การออมของกลุ่ม มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามค่าใช้จ่าย	33
21	จำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การออมของกลุ่ม มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามฐานะการเงินหลังใช้จ่าย	34
22	จำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การออมของกลุ่ม มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานภาพทางการเงิน	36
23	จำนวน และร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การออมของกลุ่ม มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามหนี้สินทั้งหมด (กรณีมีหนี้)	37

## สารบัญตาราง (ต่อ)

### ตาราง

24	เปรียบเทียบวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกเพศ	38
25	เปรียบเทียบวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกอายุ	40
26	วัตถุประสงค์การออมเพื่อเก็บไว้ในยามชราภาพของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ	42
27	วัตถุประสงค์การออมเพื่อการศึกษาของตนเองของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ	42
28	วัตถุประสงค์การออมเพื่อต้องการดอกเบี้ยของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ	43
29	วัตถุประสงค์การออมเพื่อมรดกตกทอดของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกอายุ	43
30	วัตถุประสงค์การออมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การท่องเที่ยว สมรสของกลุ่ม มีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ	44
31	เปรียบเทียบวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร ระดับการศึกษาสูงสุด	45
32	การเปรียบเทียบวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสมาชิกครอบครัว	47
33	การเปรียบเทียบวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน	49
34	วัตถุประสงค์การออมภาพรวมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน	51

## สารบัญตาราง (ต่อ)

## ตาราง

35	วัตถุประสงค์การออมเพื่อเก็บไว้ในยามชราภาพของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน	52
36	วัตถุประสงค์การออมเพื่อการศึกษาของตนเองของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน	52
37	วัตถุประสงค์การออมเพื่อซื้อทรัพย์สินของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน	53
38	วัตถุประสงค์การออมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การท่องเที่ยว สมรสของกลุ่มมีงานทำ เขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน	53
39	การเปรียบเทียบวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้	54
40	วัตถุประสงค์การออมเพื่อเก็บไว้ในยามชราภาพของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้	56
41	วัตถุประสงค์การออมเพื่อการศึกษาของตนเองของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้	57
42	เปรียบเทียบวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม รายได้เฉลี่ยครอบครัว	58
43	วัตถุประสงค์การออมเพื่อเก็บไว้ในยามชราภาพของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้เฉลี่ยครอบครัว	60

## สารบัญญัตราง (ต่อ)

## ตาราง

44	วัตถุประสงค์การออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยรวมตกแต่งบ้านของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายได้เฉลี่ยครอบครัว	61
45	เปรียบเทียบวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม รายได้ทั้งหมด	62
46	เปรียบเทียบวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	64
47	วัตถุประสงค์การออมเพื่อเก็บไว้ในยามเจ็บป่วยของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	66
48	วัตถุประสงค์การออมเพื่อเก็บไว้ในยามชราภาพของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	67
49	วัตถุประสงค์การออมเพื่อการศึกษาของตนเองของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	67
50	วัตถุประสงค์การออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ย	68
51	เปรียบเทียบวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ฐานะการเงินหลังใช้จ่าย	69
52	วัตถุประสงค์การออมเพื่อเก็บไว้ในยามชราภาพของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามฐานะการเงินหลังใช้จ่าย	71

## สารบัญตาราง (ต่อ)

### ตาราง

53	วัตถุประสงค์การออมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การ ท่องเที่ยว สมรสของกลุ่มมีงานทำ เขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามฐานะการเงินหลังใช้จ่าย	72
54	เปรียบเทียบวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม มีหนี้หรือไม่มีหนี้	73
55	เปรียบเทียบวัตถุประสงค์การออมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม หนี้สินทั้งหมด	75
56	วัตถุประสงค์การออมเพื่อการศึกษาของตนเองของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามหนี้สินทั้งหมด	77
57	วัตถุประสงค์การออมเพื่อซื้อทรัพย์สินของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามหนี้สินทั้งหมด	78
58	วัตถุประสงค์การออมเพื่อรู้สึกอุ่นใจเมื่อได้เก็บออมของกลุ่มมีงานทำเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามหนี้สินทั้งหมด	78



(จ)

## สารบัญญภาพ

ภาพ

- 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัยการจัดการเงินสะสมทรัพย์สำหรับผู้มีรายได้ก่อนวัยผู้สูงอายุ 8